



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ จึงขอประกาศรายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรัพย์ พรหมเอื้อย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ

(-สำเนา-)

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทรัพย์สิน พรมเอื้อย	ประธานสภา	ทรัพย์สิน พรมเอื้อย
๒	นางทิพภา ผ้าทอ	รองประธานสภา	ทิพภา ผ้าทอ
๓	นายนคร ชัชวาลก่อสกุล	ส.อบต. ม.๑	นคร ชัชวาลก่อสกุล
๔	นายสมบัติ ปืดปวน	ส.อบต. ม.๒	สมบัติ ปืดปวน
๕	นายบุญแกม กมลาศกวีภาณุ	ส.อบต. ม.๓	บุญแกม กมลาศกวีภาณุ
๖	นายวาโพ โสภณพินิตา	ส.อบต. ม.๕	วาโพ โสภณพินิตา
๗	นายกริสนัย ไหมวงษ์	ส.อบต. ม.๖	กริสนัย ไหมวงษ์
๘	นายประพาส ศักดิ์ศรีไพบุลย์	ส.อบต. ม.๘	ประพาส ศักดิ์ศรีไพบุลย์
๙	นายณัฐยศ นัยอาชากุล	ส.อบต. ม.๙	ณัฐยศ นัยอาชากุล
๑๐	นายวินัย ลากเขตเจริญ	ส.อบต. ม.๑๐	วินัย ลากเขตเจริญ
๑๑	นายรณชัย ปินตาฟูน	ส.อบต. ม.๑๑	รณชัย ปินตาฟูน
๑๒	นายณรงค์เดช พงษ์อภิโชติ	ส.อบต. ม.๑๒	ณรงค์เดช พงษ์อภิโชติ
๑๓	นายนนทวัฒน์ จินโน	ส.อบต. ม.๑๓	นนทวัฒน์ จินโน
๑๔	นายพายุ ขวัญชัยสิงขร	ส.อบต. ม.๑๔	พายุ ขวัญชัยสิงขร
๑๕	จำสืบทบรจจ ยะตอนใจ	เลขานุการสภา	บรจจ ยะตอนใจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายปฏิภาณ อีณา	นายก อบต.	ปฏิภาณ อีณา
๒	นายณรงค์ ทองผกาธารา	รองนายก อบต.	ณรงค์ ทองผกาธารา
๓	นายอนก กวีกรชกายแก้ว	เลขานุการนายก อบต.	อนก กวีกรชกายแก้ว
๔	นายสุชาติ ผาแสนถิ่น	รองปลัด อบต.	สุชาติ ผาแสนถิ่น
๕	นายเสอแก้ว แสนชนะอาชา	สารวัตรกำนัน	เสอแก้ว แสนชนะอาชา
๖	นายดีใจ ระวีช่วงโชติ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	ดีใจ ระวีช่วงโชติ
๗	นายอินทร์ทร อาชาสงวน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	อินทร์ทร อาชาสงวน
๘	นายสมพงษ์ พงศ์อภิโชติ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	สมพงษ์ พงศ์อภิโชติ
๙	นางสมฤทัย ทามาคน้อย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	สมฤทัย ทามาคน้อย
๑๐	นายชูโพ กุลแก้วเกษม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	ชูโพ กุลแก้วเกษม
๑๑	นายศุภพันธ์ นันสุ	ผอ.กองคลัง	ศุภพันธ์ นันสุ
๑๒	น.ส.พิมพนา คำจุ่ม	ผอ.กองสวัสดิการฯ	พิมพนา คำจุ่ม
๑๓	น.ส.ธัญวรรณ ธารทองศิริ	ผอ.กองการศึกษา	ธัญวรรณ ธารทองศิริ
๑๔	นางเพชรรัตน์ เปรมใจ	นักวิเคราะห์ฯ	เพชรรัตน์ เปรมใจ

-/เปิดประชุม.....

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว

จ.ส.ท.บรรจง ยะตอนใจ  
เลขานุการสภาฯ

ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้จัดรูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย

อ่านประกาศอำเภอมะรุมมาต เรื่อง เรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัย  
ที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับต่อไปขอเชิญประธานสภาฯ ได้นำเข้าสู่  
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขณะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขณะเนจื้อ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  
๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุม  
และได้เห็นชอบตามร่างบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด  
ตามสำเนาที่ได้แจกจ่ายให้แก่ทุกท่าน

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่าน  
และพิจารณาว่าจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเอกสาร  
ของทางราชการได้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง ขอเชิญอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน  
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน  
ผ้ากฐินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตามที่ขอ  
พระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดมณีบรรพต ตำบลระแหง  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้ากฐินพระราชทานครั้งนี้ และ  
ร่วมทำบุญบริจาคจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามกำลังศรัทธา

ทั้งนี้ สามารถร่วมทำบุญได้ที่สำนักปลัด อบต.ชนะเจือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมและจัดส่งให้แก่สำนักงาน การวิจัยแห่งชาติต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบ  
รับทราบ

มติที่ประชุม

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการดีเด่นตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ ที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามตัวชี้วัด และระดับค่าเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้และประสบการณ์ และการปรับตัว เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างมั่นใจปลอดภัย และมีความสุข"

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงรายละเอียดตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

น.ส.พิมพ์นา คำจุ่ม

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุม ทุกท่าน กองสวัสดิการสังคมขอรายงานผลการดำเนินโครงการโครงการดีเด่นตาม หลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งได้นำแจ้งให้กับ สภา อบต.ชนะเจือ เมื่อปีที่ผ่านมา โดยจะนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ในการ ดำเนินงานที่ผ่านมาสำเร็จหรือไม่ โครงการดังกล่าวได้เสนอให้เป็นโครงการดีเด่น ระดับจังหวัด คือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้และประสบการณ์ และการปรับตัว เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ "สูงวัยอย่างมั่นใจปลอดภัย และมีความสุข"โดยตั้งตัวชี้วัดที่จำนวนผู้ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด ๕๐๐ คน โดยจะผ่านตัวชี้วัดได้คือ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมต้องผ่านกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย
๒. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิตใจ
๓. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายฝึกปฏิบัติกับวิทยากร

ระดับค่าเป้าหมาย คือ ผู้เข้าร่วมผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ ๔๐๐ คน จะได้ ๔ คะแนน เข้าร่วม ๓๕๐ คน จะได้ ๓ คะแนน เข้าร่วม ๓๐๐ คน จะได้ ๒ คะแนน สรุปผล ปรากฏมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นและผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง ๓ กิจกรรม จำนวน ๔๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๘ % ได้ระดับค่าเป้าหมายอยู่ที่ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ได้กำหนดไว้ โดยทางกองสวัสดิการจะได้แจ้งให้ทางจังหวัดได้ทราบต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามโครงการขยายผลหมู่บ้าน ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญรองปลัด อบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขได้ชี้แจง รายละเอียดตามโครงการฯ ดังกล่าว ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

นายสุชาติ ผาแสนถิ่น

รองปลัด อบต./

รท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุม ทุกท่าน ตามที่ อบต.ชนะเจือ ได้ดำเนินโครงการขยายผลหมู่บ้านต้นแบบการจัดการ ขยะมูลฝอย ดำเนินการโดยกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านที่ ๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตามที่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากปัญหาด้านขยะในพื้นที่ตำบล  
ชนะเจ็อ ซึ่งนับว่ายิ่งจะเพิ่มมากขึ้น อาจจะมาจากการเพิ่มจำนวนของประชากร การ  
ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าทางระบบออนไลน์ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลทำให้  
ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มีการคัดแยกขยะ ทำให้ขยะไปรวมกันที่จุดเดียว รอรถ  
เก็บขยะจากทาง อบต.ชนะเจ็อ ซึ่งความสามารถในการจัดเก็บนั้นมีค่อนข้างจำกัด  
เนื่องจาก อบต.จะต้อง นำขยะไปทิ้งที่บ่อขยะของอำเภอแม่สอด และปัจจุบันนี้ทาง  
บริษัทที่บริหารจัดการขยะให้ นั้น เพิ่มปริมาณค่าจัดการขยะ ต้นละ ๔๔๐.- บาท ทางบริษัท  
มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ต้นละ ๘๐๐.- บาท บริษัทจึงทยอยเพิ่มค่าจัดการขยะขึ้นไปเรื่อยๆ  
หากไม่มีโครงการดังกล่าวนี้ ทำให้การคัดแยกขยะนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบล  
ชนะเจ็อได้ ส่งผลให้ต้องนำงบประมาณไปใช้ในการจัดการขยะ และอีกสาเหตุที่ทำให้เกิด  
โครงการนี้มาจากแหล่งเพาะเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นอันดับที่ ๑ ของ  
อำเภอแม่ระมาด และขยะเป็นปัจจัยหลักที่มีแหล่งเพาะเชื้อโรคจากลูกน้ำยุงลาย  
วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ คือ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อจัดการ  
สิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักการคัดแยกขยะ เป้าหมายใน  
การดำเนินโครงการ คือ บ้านจกปก หมู่ที่ ๑๑ มีครัวเรือนเข้าร่วม จำนวน ๑๓๔  
ครัวเรือน สำหรับวิธีและขั้นตอนการดำเนินการจะแบบออกเป็นไตรมาส รวม ๔ ไตรมาส  
คือ

ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการประชุมร่วมกันการ  
ลงนามความตกลงร่วมกัน (MOU) การสร้างบ้านต้นแบบจากแกนนำ อสม. ที่จะขยาย  
ผลไปสู่ครัวเรือนทั้ง ๑๓๔ ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ

ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การเสริมสร้างความรู้ให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมสามารถบริหารจัดการขยะในครัวเรือนตนเองได้  
การสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน การทำน้ำหมัก โดยใช้เศษอาหารที่สามารถย่อยสลายได้

ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมขยายผลสู่ครัวเรือน  
โดยให้ ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมจัดการขยะเปียก ขุดหลุม เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ขยะรีไซเคิล  
โดยมีการคัดแยกขยะถุงพลาสติก ขวดแก้ว ที่สามารถนำมาขายได้

ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมติดตามประเมินผล  
การจัดกิจกรรมประกวดบ้านที่มีการดำเนินโครงการดีเด่น โดยผลการประกวด ได้แก่

๑. นางพิมพ์ภา สีจ๊ะแปง รางวัลชนะเลิศ
๒. น.ส.ราตรี อินตะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
๓. นางนวลจันทร์ ชูกันหอม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓
๔. น.ส.คีนี สายนทีรัมย์ และนางราตรี มูลแต่น รางวัลชมเชย

สำหรับตัวชี้วัดของโครงการ คือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ได้คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป  
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ครบทุกครัวเรือน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะได้  
ดำเนินโครงการขยายผลไปยังหมู่ที่ ๗ บ้านชนะเจ็อ ต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ เรื่อง การดำเนินโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์จังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามโครงการส่งเสริมและกระตุ้น  
เศรษฐกิจระดับชุมชน “ตลาดคนดอย ตำบลคนป่าเก่า”

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดตามโครงการฯ ดังกล่าว  
ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

นายก อบต.

เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา อบต.  
และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทาง  
อบต.ชะเนนจือ จะได้ดำเนินโครงการตลาดคนดอย ตำบลฮอยคนป่าเก่า เพื่อส่งเสริมให้  
มีการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ  
รับสมัครผู้ค้าขายสินค้า จึงขอฝากสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับ  
พ่อค้า แม่ค้า ที่สนใจมาขายสินค้า เพื่อในพื้นที่ตำบลชะเนนจือของเรานั้นจะได้เกิดการ  
หมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยจะเปิดตลาดในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ เรื่อง การดำเนินโครงการดีเด่นตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม  
การศึกษาตลอดชีวิต

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดตามโครงการฯ  
ดังกล่าว ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

น.ส.ธัญวรรณ ธารทองศิริ  
ผอ.กองการศึกษา

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าการประชุม  
ทุกท่าน ด้วยกองการศึกษาฯ จะได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม  
การศึกษาตลอดชีวิตตามโครงการดีเด่นตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับโครงการนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดี และ  
มีอยู่ในชุมชนของเรา ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการสำรวจแหล่งเรียนรู้ และจัดตั้งขึ้นมาแล้ว  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ได้จัดตั้งงบประมาณไว้เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เรา  
ได้สำรวจไว้แล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน  
นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ตำบลชะเนนจือ โดยมีเป้าหมายที่ได้ดำเนินการสำรวจไว้แล้ว  
จำนวน ๕ แหล่ง ดังนี้

๑. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ระมาตน้อย หมู่ที่ ๘
  ๒. แหล่งเรียนรู้ผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านหม่องวา หมู่ที่ ๖
  ๓. แหล่งเรียนรู้การแปรรูปอาหารบ้านหม่องวา หมู่ที่ ๖
  ๔. แหล่งเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านเตหน้า บ้านพะละ หมู่ที่ ๓
  ๕. แหล่งเรียนรู้การไฟทองตึง บ้านห้วยปลากอง หมู่ที่ ๑๒
- จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจ้อได้ชี้แจงรายละเอียด

นายก ฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน รายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอมอบให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไป

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในครั้งที่ผ่านมา และได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-bidding ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ได้ จึงต้องขอเงินงบประมาณไว้โดยอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจ้อ ตามรายละเอียด ดังนี้  
กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๑)

๑. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐)

๑.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๔๑๐๐๐๐)

๑.๑.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (๔๑๐๓๐๐)

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น (๔ ประตู) จำนวน ๑ คัน งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. เป็นกระบะสำเร็จรูป

๒. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น ๔ ประตู

๓. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔. ราคารวมภาษีสรรพสามิต ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท

๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท

๐๘๐๘.๒/ ว ๒๒๖๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

ในการขออนุมัติกันเงินในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ ระบุว่า “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว

ที่ประชุม พิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ หากที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้อภิปราย หรือสอบถามแล้ว จึงขอมติที่ประชุมฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

**๕.๒ เรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าโครงการ  
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)  
สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา  
กรมทรัพยากรน้ำ**

ประธานสภาฯ ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากำลังดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณโรงเรียนบ้านพะละ บ้านพะละ หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเนง้อ อำเภอมะรุมมาต จังหวัดตาก เพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน

สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งสถานีดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้นำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าในเขตพื้นที่ตำบลชะเนง้อ เพื่อนำไปประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำจะต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ดังนั้น ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ที่ประชุม พิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง



### ๕.๓ เรื่อง การขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ประธานสภาฯ

ด้วยอำเภอมะเระมาต ได้ส่งคำขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ส่วนราชการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งกรมป่าไม้ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยให้หน่วยงานที่ได้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้ทำการยื่นคำขออนุญาต ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ นั้น อำเภอมะเระมาต ได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต จำนวน ๗ โครงการ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านแม่ระมาตน้อย เพื่อขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ท้องที่ตำบลชะเนง้อ อำเภอมะเระมาต จังหวัดตาก เนื้อที่ ๓-๒-๕๗ ไร่

๒. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายพะยะ หมู่ที่ ๔ ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านแพะ เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายพะยะ ท้องที่ตำบลชะเนง้อ อำเภอมะเระมาต จังหวัดตาก เนื้อที่ ๑-๐-๐ ไร่

๓. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายนะมี หมู่ที่ ๓ ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านพะละ เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายนะมี ท้องที่ตำบลชะเนง้อ อำเภอมะเระมาต จังหวัดตาก เนื้อที่ ๑-๐-๐ ไร่

๔. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายดีเซอ หมู่ที่ ๓ ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านพะละ เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายดีเซอ ท้องที่ตำบลชะเนง้อ อำเภอมะเระมาต จังหวัดตาก เนื้อที่ ๑-๐-๐ ไร่

๕. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายป่าไร่ หมู่ที่ ๒ ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านป่าไร่ เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายป่าไร่ ท้องที่ตำบลชะเนง้อ อำเภอมะเระมาต จังหวัดตาก เนื้อที่ ๑-๐-๐ ไร่

๖. เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายเหมืองกลาง หมู่ที่ ๒ ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านป่าไร่ เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำฝายเหมืองกลาง ท้องที่ตำบลชะเนง้อ อำเภอมะเระมาต จังหวัดตาก เนื้อที่ ๑-๐-๐ ไร่

๗. ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านห้วยแห้ง เพื่อขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ท้องที่ตำบลชะเนง้อ อำเภอมะเระมาต จังหวัดตาก เนื้อที่ ๒-๒-๗๙ ไร่

เพื่อให้การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงขอให้นำเรื่องการขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาต ดังกล่าวต่อไป

ดังนั้น ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ ทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ที่ประชุม

พิจารณาการขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี)  
เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

#### ๕.๔ เรื่อง พิจารณาการรับโอนพัสดุจากสำนักงานพลังงานจังหวัดตาก

ประธานสภาฯ ตามที่จังหวัดตาก โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ได้ดำเนินการจ้างทำเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อใช้ในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยได้ดำเนินการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ขณะนี้ ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้

๑. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒ x ๒ เมตร จำนวน ๓ ตู้  
โดยมีสถานที่ใช้งาน ประกอบด้วย

๑.) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขณะนึ่ง (ผลิตเมล็ดกาแฟตำบลขณะนึ่ง)  
ที่อยู่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขณะนึ่ง จำนวน ๑ ตู้

๒.) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขณะนึ่ง ที่อยู่ ๔/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลขณะนึ่ง  
จำนวน ๒ ตู้

๒. ชุดเตาแก๊สประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงพร้อมเคส ขนาด S๗  
จำนวน ๑ ชุด โดยมีสถานที่ใช้งาน คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขณะนึ่ง  
ที่อยู่ ๔/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลขณะนึ่ง

๓. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด ๓๒๐ วัตต์  
จำนวน ๑ ระบบ โดยมีสถานที่ใช้งาน คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขณะนึ่ง  
ที่อยู่ ๔/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลขณะนึ่ง .

สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก พิจารณาแล้วเห็นว่าพัสดุดังกล่าวได้กำหนดไว้ในระเบียบเงินอุดหนุน ให้โอนให้กลุ่มเป้าหมายได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ และบำรุงรักษาได้ จึงขอโอนพัสดุดังกล่าว ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขณะนึ่ง โดยได้จัดส่งเอกสารบันทึกการโอนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขณะนึ่ง ได้พิจารณาลงนามต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดตาก จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขณะนึ่งทุกท่าน ได้ร่วมกัน พิจารณาในการรับโอนพัสดุต่อไป

ที่ประชุม พิจารณาการรับโอนพัสดุจากสำนักงานพลังงานจังหวัดตาก

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี)  
เมื่อไม่มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

#### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

##### ๖.๑ เรื่อง สถานการณ์ของพายุโนรู

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน จากการติดตามสถานการณ์พายุโนรู ซึ่งปัจจุบันนี้เตรียมตัวขั้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามแล้ว คาดว่าจะมาถึงประเทศไทยในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ ซึ่งจังหวัดตากนั้นจะอยู่ในร่องของพายุนี้ด้วย จึงขอให้ทุกท่านได้ติดตามสถานการณ์ด้วย อาจเกิดดินโคลนถล่มได้

น้ำท่วม ถนนขาด พื้นที่การเกษตร เหมือน ฝาย อาจเกิดความเสียหาย ซึ่งเมื่อเกิด เหตุการณ์และส่งผลทำให้ได้รับความเสียหายนั้น ขอให้ทุกท่านได้แจ้งแก่ อบต.ชะเนจื้อ ได้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ เช่น กระจาย บรรจุทราย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ  
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

### ๖.๒ เรื่อง สถานการณ์โรคโควิด-๑๙

เลขานุการสภาฯ

จากการติดตามสถานการณ์โควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ส่งผลทำให้สามารถผ่อนคลายการบังคับใช้บรรดามาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่องาน ประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินชีวิต ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางสังคมทั้งหลายให้เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังพบผู้ป่วยอีก จึงขอ ผাগประชาสัมพันธ์ไปยังญาติ พี่น้องของท่าน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเข็มแรก หรือว่าเข็มกระตุ้น สามารถเดินทางเข้าไปขอรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล เพื่อลดอาการ รุนแรงจากการติดเชื้อ ในส่วนของ การป้องกันโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยขอให้ สวมใส่อยู่ตลอดเวลา และการล้างมือ การใช้เจลแอลกอฮอล์อยู่สม่ำเสมอ  
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

### ๖.๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตของพนักงานส่วนตำบล ที่เกษียณอายุราชการ

เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตของพนักงานส่วนตำบลที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารหลัง สำนักงาน อบต.ชะเนจื้อ ผู้ที่เกษียณอายุราชการ คือ นางสาววัฒนา กันทาเมือง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอ เรียนเชิญสมาชิกสภา อบต.ชะเนจื้อ ทุกท่าน ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตโดยพร้อม เปรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป  
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

### ๖.๔ เรื่อง การออกดำเนินโครงการป้องกันโรคมลาเรีย

นายสุชาติ ผาแสนถิ่น

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ชะเนจื้อ ทุกท่าน กองสาธารณสุขฯ

รองปลัด อบต.

รก.ผอ.กองสาธารณสุข

ขอประชาสัมพันธ์การออกดำเนินโครงการป้องกันโรคมลาเรีย ตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้ออกพื้นที่ให้บริการชูปมุ้งด้วย สารเคมี และเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อมาลาเรียให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่เดินทางเข้าป่าบ่อย โดยในวันนี้ได้ออกให้บริการที่บ้านนุบ หมู่ที่ ๑ หากหมู่บ้านไหนมีความต้องการให้ ดำเนินการออกไปชูปมุ้งให้ หรือผู้ที่ต้องการน้ำยาเพื่อนำไปชูปเอง สามารถติดต่อขอรับ ได้ที่กองสาธารณสุขฯ และยินดีที่จะออกไปให้บริการได้

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ เรื่อง การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายสุชาติ ผาแสนเถิน  
รองปลัด อบต.  
รท.ผอ.กองสาธารณสุข

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปัจจุบันกองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการออกให้บริการครบแล้ว ยกเว้นหมู่ที่ ๑๑ บ้านจกปก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในพื้นที่ ซึ่งจะได้ออกให้บริการต่อไป สำหรับหมู่บ้านไหนที่เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการแล้ว ยังพบว่าตกค้างอยู่ มีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ออกไปบริการให้ หรือต้องการรับวัคซีนไปฉีดเอง สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขได้  
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๖ เรื่อง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

น.ส.พิมพ์นา คำจุ่ม  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ตามบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยได้แจกจ่ายให้แก่ทุกท่าน ไปแล้วนั้น กองสวัสดิการสังคม ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ศูนย์บริหารคนพิการทั่วไปจะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือในการเดินทางไปพบแพทย์ให้กับคนพิการตำบลชะเนือจ้อ แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกว่าแต่ละคนนั้นได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลไหนบ้าง ขอให้ท่านได้ใส่ข้อมูลในช่องหมายเหตุ และระบุความถี่ว่าจำนวนกี่ครั้งต่อเดือนหรือปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้

ดังนั้น เพื่อไปของบประมาณให้กับผู้พิการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตำบลชะเนือจ้อ จึงขอให้ท่านได้นำข้อมูลมาให้กับกองสวัสดิการสังคม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำแผนไปเสนอขอรับงบประมาณต่อไป  
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) กระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) จ.ส.ท. บรรจง ยะตอนใจ ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(บรรจง ยะตอนใจ)  
เลขานุการสภา อบต.ชะเนือจ้อ

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) นนทวัฒน์ จินโน ส.อบต. ม.๑๓  
(นายนนทวัฒน์ จินโน)  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นคร ชัชวาลก่อสกุล ส.อบต. ม.๑  
(นายนคร ชัชวาลก่อสกุล)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พายุ ขวัญชัยสิงขร ส.อบต. ม.๑๔  
(นายพายุ ขวัญชัยสิงขร)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนนจื่อ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่..... เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ) ทร์พย์ พรหมเอื้อย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นายตร์พย์ พรหมเอื้อย)  
ประธานสภา อบต.ชะเนนจื่อ